

## ภายในเล่ม / Inside SMJ

### กองบรรณาธิการ

เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้จะมีการประชุมวิชาการของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ดังนั้น ทางกองบรรณาธิการจึงได้พยายามที่จะให้วารสารฉบับที่ 3 ตีพิมพ์ออกมาให้ทันช่วงงานประชุม ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วารสาร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกของวารสารไปด้วย ซึ่งในปีนี้จะพยายามพิมพ์ออกมาให้ทันเช่นเดียวกัน

นอกจากวารสารฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นฉบับปกติแล้ว ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีฉบับ supplement ของฉบับที่ 3 ด้วย โดยจะตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการประจำปีเป็นหลัก ซึ่งจะมีคณะกรรมการฝ่ายเอกสารของการจัดประชุมเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับปีนี้ผมรับหน้าที่ดังกล่าวด้วย จึงต้องพยายามทำให้วารสารทั้งสองฉบับตีพิมพ์ออกมาให้ทันงานประชุมให้ได้และให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดด้วย

สำหรับศรีนครินทร์เวชสารในฉบับที่ 3 นี้ มีบทความและงานวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย

นิพนธ์ต้นฉบับ 6 เรื่อง มีเรื่องที่น่าสนใจในแง่ของสุขภาพของทุกท่าน เช่น วิตามินดีกับโรคกระดูกพรุนในสตรี โดยอาจารย์ศุภศิลป์ สุนทรภาณุและคณะ การหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยของบุคลากรงานพยาบาล โดย อาจารย์เนสินี ไชยเอื้อ และคณะ และเรื่องผลข้างเคียงของยาสเตียรอยด์ชนิดสูงต่อการเจริญเติบโตของเด็ก โดยแพทย์หญิงเพ็ญมา วังคะฮาด และคณะ นอกจากนี้ยังมีอีก 3 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เน้นไปทางด้านวิชาการเป็นหลัก

บทพื้นพิชชาการ 2 เรื่อง คือภาวะรังไข่ล้มเหลวก่อนวัย ควร ซึ่งเป็นปัญหาของสตรีที่มีบุตรยาก เขียนโดยอาจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ หลายท่านคงรู้จักดีเพราะอาจารย์มีบทความลงในวารสารศรีนครินทร์เกือบทุกฉบับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นบทความต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วคือ เรื่อง การ

รักษาอาการปวดหลัง เป็นปัญหาใกล้ตัวที่น่าติดตามอ่านเช่นเดียวกัน เขียนโดยอาจารย์กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย และเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องแล้ว

ส่วนการศึกษาต่อเนื่องในฉบับนี้ได้เลือกบทความประกอบจากบทพื้นพิชชาการทั้ง 2 เรื่อง คือ 1. ภาวะรังไข่ล้มเหลวก่อนวัยควร และ 2. การรักษาอาการปวดหลัง โดยฉบับนี้มีคำถามไม่มากเช่นเดียวกับฉบับที่แล้ว ท่านที่สนใจ CME ลองตอบดูได้ หรือจะส่งเพื่อขอรับคะแนนก็ได้

รายงานผู้ป่วย ในฉบับนี้ เป็นเรื่องของกรณีวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมในทารกในครรภ์ก่อนที่เด็กจะคลอด ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการดูแลต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ด้วย โดยอาจารย์สมาน เลืองวัฒนะวณิช และคณะ

สำหรับบทบรรณาธิการ (Editorials) ในฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจามรี อีรัตกุลพิศาล จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ในเด็ก ผมได้เรียนเชิญอาจารย์ให้ช่วยเขียนเกี่ยวกับเรื่อง ผลข้างเคียงของ inhaled corticosteroid ในการควบคุมรักษาโรคหืดในเด็ก ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของแพทย์หญิงเพ็ญมาดังได้กล่าวข้างต้น ถ้าอยากทราบว่า inhaled corticosteroid ผลข้างเคียงอะไรบ้างก็ขอเชิญอ่านดูได้ครับ

ส่วนในท้ายเล่มก็ยังมีเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์โดยอาจารย์ไชยยุทธ ธนไพศาล เช่นเคย ในฉบับนี้อาจารย์ได้เขียนเกี่ยวกับ Harvey Cushing ซึ่งเป็นชื่อที่แพทย์รู้จักกันดีเพราะเป็นบิดาแห่งประสาทศัลยศาสตร์

ในฉบับต่อไปคือปีที่ 17 ฉบับที่ 4 กำหนดจะตีพิมพ์ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2545 ซึ่งคาดว่าจะสามารถตีพิมพ์ได้ตรงตามกำหนดแน่นอน ท่านที่มีบทความจะลงพิมพ์ก็ขอให้รีบหน่อยนะครับ

สมบุรณ์ เทียนทอง  
บรรณาธิการ

SMJ